



เทวาลัย

สานสายใยชาวอักษร



ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๔ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒



นิสิตบัณฑิตศึกษาดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนายชัยรัตน์ พลमुख นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2552



ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวันตก

ภาควิชาภาษาตะวันตกให้ความร่วมมือกับนิทรรศการศิลป์แผ่นดินจัดทำ Audio Text เพื่อนำขมนิทรรศการฯ เป็นภาษาฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน และรัสเซีย พร้อมทั้งได้ประสานงานขอความร่วมมือในการจัดทำ Audio Text เป็นภาษาจีน และญี่ปุ่น จากภาควิชาภาษาตะวันออก โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2552



ข่าวจากสาขาวิชาภาษาอิตาลี

✉ สาขาวิชาภาษาอิตาลี ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Symposium) เกี่ยวกับภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมอิตาลี เพื่อฉลอง 140 ปี ความสัมพันธ์ไทย-อิตาลี ร่วมกับองค์กรและสถาบันระดับนานาชาติในเดือนมิถุนายน 2552

✉ ผู้บริหารบริษัท ดานีลี ฟาร์ อีสต์ จำกัด (Danieli Far East Co., Ltd.) มอบเงินสนับสนุนแก่สาขาวิชาภาษาอิตาลี ภาควิชาภาษาตะวันตก เพื่อใช้ในโครงการอักษรวิชาการเพื่อศิลปวัฒนธรรมและสังคม ในวันที่ 30 มีนาคม 2552 เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 708 อาคารบรมราชกุมารี ในการนี้คณะบดีคณะอักษรศาสตร์ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ



โครงการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

☒ โครงการภาษากลางปี 2552

โครงการภาษากลางปี 2552 เปิดรับสมัครเดือนพฤษภาคมนี้ และจะเปิดเรียนในเดือนมิถุนายน รวม 10 ภาษา ได้แก่ ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน รัสเซีย จีน เกาหลี เวียดนาม ญี่ปุ่น มาเลย์ และอังกฤษ

☒ โครงการอารยธรรมไทยสัญจร

โครงการอารยธรรมไทยสัญจร ประจำปี 2552 ณ แหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ในจังหวัดปราจีนบุรี วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2552

จังหวัดปราจีนบุรี มีความสำคัญในทางโบราณคดีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานให้เห็นอยู่เป็นอันมาก ต่อมาปรากฏร่องรอยของความเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะเป็นชุมชนทวารวดี เช่นที่ เมืองศรีมโหสถ และเมืองศรีมหาโพธิ เป็นต้น โบราณสถานและประติมากรรมที่พบมีทั้งที่ได้รับอิทธิพลความเชื่อทางศาสนาฮินดูและพระพุทธศาสนา รวมทั้งอารยธรรมขอมเป็นอันมากเช่น เทวรูป และศิวิลิ่งค์ รอยพระพุทธรูป ปรางค์ขอม อโรคยศาลา เป็นต้น สถานที่ดังกล่าวจึงนับเป็นแหล่งความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจยิ่งแห่งหนึ่งของชาติ

ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมกิจกรรม : บุคคลทั่วไป 1,500 บาท บุคลากรจุฬาฯ 1,200 บาท

☒ โครงการอบรมมัดคุเทศก์ทั่วไป (ภาษาอังกฤษ)

โครงการอบรมมัดคุเทศก์ทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ผู้สมัครสามารถรับใบสมัครฟรีได้ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 เป็นต้นไป

รายละเอียดทั้ง 3 โครงการติดตามได้ที่ WWW.AKSORNCHULA.COM

ทั้งนี้หากภาควิชาใดมีความประสงค์จะเปิดบริการวิชาการแบบใด ไม่ว่าจะเป็นการทัศนศึกษาเพื่อการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ การอบรมเนื้อหาต่างๆ หรือการอบรมแบบ in house ให้กับหน่วยงานภายนอก จะเป็นโครงการของภาควิชาตนเองหรือจะร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการ ทางศูนย์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะไปคุยในรายละเอียดกับท่าน อนึ่ง หากเป็นโครงการอบรมภาษา ศูนย์ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมกับโครงการภาษา 3 รอบ รายปี ได้แก่ต้นปี (ม.ค. – มี.ค.) กลางปี (มิ.ย. – ส.ค.) และปลายปี (ต.ค. – ธ.ค.) เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการให้ท่านได้รับความสะดวกและรวดเร็ว

สุดท้ายนี้ ขอฝากชาวคณะอักษรฯเชิญชวนญาติสนิท มิตรสหายของท่านมาเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการกับคณะเรานะคะ



ใคร ทำอะไร ที่ไหน

✉ อาจารย์ ดร.วิลลา วิลัยทอง ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “Fashions: Business Practices in Historical Perspective” เพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ “Fashioning Thai Silk: Queen Sirikit, Jim Thompson, and the Silk Business in Thailand, 1950s-1960s” ณ ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2552 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

✉ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Peking University) ให้เดินทางไปเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการกับคณาจารย์และนิสิตในสาขาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16 – 24 พฤษภาคม 2552 โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณคดี คณะอักษรศาสตร์

✉ อาจารย์ ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ ภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ไปเยือนมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีเพื่อเจรจาในการให้ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบวัดสมรรถภาพภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2552

✉ อาจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ อาจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ อาจารย์ ดร.วิลลา วิลัยทอง และอาจารย์ ดร.ชนาพล ลีมอภิชิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ ไปหารือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและดูงานการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงปักกิ่ง (มหาวิทยาลัยปักกิ่ง) นครเชียงใหม่ (มหาวิทยาลัย Fudan) และนครหนานจิง (มหาวิทยาลัยหนานจิง) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 8 – 18 พฤษภาคม 2552

✉ รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตรภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจาก Universiti Putra Malaysia ให้ไปเสนอบทความวิจัย เรื่อง “A Close Reading of Gary Snyder’s Poems as Zen Buddhist Verse: Ancient Eastern Wisdom Filtered through Contemporary American Consciousness” ในการประชุมนานาชาติ 2009 Malaysian International Conference on Languages, Literatures and Cultures (MICOLLAC) ณ Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2552 โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณคดี คณะอักษรศาสตร์

☒ อาจารย์ปจรรย์ ทาชาติ สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ ได้รับอนุมัติทุนโครงการพัฒนาการวิจัยของอาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา กองทุนบรมราชกุมารี เพื่อค้นคว้าและเก็บข้อมูล ณ ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 3 – 16 พฤษภาคม 2552 ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “ภาพยนตร์อิตาเลียน : สื่อทางวัฒนธรรม” สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการผลิตบทความวิจัยหัวข้อ “อาหารในภาพยนตร์อิตาเลียนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 จนถึงปัจจุบัน”

☒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลตา ศรีอุฬารพงศ์ ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณคดี คณะอักษรศาสตร์ เพื่อเดินทางไปค้นคว้าและเก็บข้อมูลวิจัยเรื่อง “ประโยชน์รมาจกในภาษาเยอรมัน : การศึกษาเปรียบเทียบ” ที่มหาวิทยาลัยซีเก็น เมืองซีเก็น ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 7 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2552

☒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤดี โลหผล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องประวัติและศิลปะในพระที่นั่งอนันตสมาคม ร่วมกับ ท่านผู้หญิงสุภรเพ็ญ หลวงเทพ รองราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ซึ่งบรรยายเกี่ยวกับงานศิลปะแผ่นดิน ให้กับสมาชิกโครงการ The Power of One ในวันที่ 29 มีนาคม 2552

☒ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจาก Osaka University, Research Institute for World Languages เพื่อเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมไทย กับอาจารย์สอนภาษาไทยในศูนย์วิจัยภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยโอซากา นักศึกษาญี่ปุ่นเอกวิชาภาษาไทย คณะภาษาต่างประเทศ และนักศึกษาญี่ปุ่นของบัณฑิตวิทยาลัย แผนกภาษาและสังคม ณ มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9 – 17 มีนาคม 2552

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ น.ส.มัลลิกา สามารถ โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com